

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ประจำปี 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี 2564 ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น 188 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว อนุมัติงบประมาณ จำนวน 99 โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.38 ของจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ

เพื่อเป็นการสานต่อแนวทางพระราชดำริ ในด้านการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.63 ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการศึกษา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.51 ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรโดยใช้เกษตรอินทรีย์และพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงสนับสนุนการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.72 ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV การสนับสนุนการจัดการสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ให้ได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้และลดปัญหาสังคม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.44 ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสามารถเข้าถึงประชาชนผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อการพึ่งพาของตนเอง ของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.85 ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.36 ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.55 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ให้เด็กเยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและแก้ไขปัญหาเสพติด สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสมานฉันท์ ทำให้เกิดการประสานงานและความสัมพันธ์อันดี รวมถึงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.85 ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการภายในองค์กรและสนับสนุนทุกภาคส่วน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นำไปสู่สังคมที่ดี ส่งผลการอยู่ดีมีสุขตลอดไป มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.23 ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.44 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับประชาชน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของโครงการทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทำลาย โดยการกำหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะและการปลูกป่าทดแทน สนับสนุนให้มีการจัดทำข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าไม่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการบริหารน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของประชาชนมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของโครงการทั้งหมดตามแผนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

